



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Thăm, tặng quà thiếu niên, nhi đồng



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các cháu Trường Mầm non Đông La (Đông Hưng).

Sáng ngày 1/6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng tại nhiều địa phương, trường học trong tỉnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

● Tại Đông Hưng, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh tới thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Phú Châu, Trường Mầm non Đông La. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Đông Hưng.

Tại các nơi đến thăm, sau khi nghe đại diện hai trường báo cáo kết quả chăm sóc, nuôi dạy các cháu, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng thành viên trong đoàn đã tặng quà, thăm khu vui chơi giải trí và bếp ăn của nhà trường. Đồng chí

nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, đồng chí chúc các cháu cùng thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đón một mùa hè bổ ích, lý thú.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại các địa phương, nhà trường. Đồng chí mong muốn hai trường tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, quan tâm hơn nữa đến chất lượng bữa ăn cho các cháu, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để các cháu có sức khỏe học tập và rèn luyện. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em được phát triển toàn diện. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, đồng chí chúc các cháu cùng thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đón một mùa hè bổ ích, lý thú.

● Tại Quỳnh Phụ, các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHOTOS

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XIV Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, sáng ngày 1/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật

An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Họp Ban Chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể

(Xem tin trang 4)



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Điện cơ Aidi.

Tháng 5, công nghiệp tăng trưởng cao

Theo báo cáo của Sở Công Thương, mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 giảm 4,5% so với tháng trước nhưng vẫn có mức tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.439,4 tỷ đồng, tăng 4,47% so với tháng trước và tăng 21,22% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 3.923 tỷ đồng, tăng 4,63%; sản xuất truyền tải và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí ước đạt 462,3 tỷ đồng, tăng 3,84%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 23,9 tỷ đồng, tăng 1,27% so với tháng trước...

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đạt tiến độ tổng thể 82,32%



Lắp đặt thiết bị bên trong Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư đến nay đã đạt tiến độ tổng thể 82,32%, trong đó thiết kế đạt 99,54%; ký các hợp đồng mua sắm đạt 91,5%; gia công, chế tạo và vận chuyển đạt 93,54%; thi công đạt 77,32%. Mặc dù công tác thiết kế các hạng mục nhà máy chính đã cơ bản hoàn thành nhưng đến nay dự án đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục thiết kế như hệ thống quan trắc môi trường tự động và truyền dữ liệu; điện chiếu sáng đường và nhà xưởng; hệ thống thải tro xỉ; bãi thải xỉ, tồn bao che hệ thống băng tải than... Ngoài ra, tiến độ triển khai các gói thầu vẫn chưa đáp ứng được kế hoạch như cam kết, ảnh hưởng tiến độ các mốc dự án và nguy cơ tăng chi phí. Trong đó, hạng mục tuyến nước ngọt vẫn chưa hoàn thành điều chuyển, xử lý công nợ giữa các nhà thầu phụ. Các gói thầu chưa hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng như tồn băng tải than và kho than; cấp 10KV; cung cấp hóa chất phục vụ chạy thử...

THU THỤY

Kiểm tra môi trường và mật độ nuôi ngao bãi triều



Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo mưa rào đã làm ảnh hưởng tới môi trường nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ảnh hưởng đến quá trình nuôi ngao bãi triều ven biển. Nhằm đưa ra khuyến cáo giúp người nuôi ngao có biện pháp chăm sóc ngao phù hợp trong điều kiện thời tiết bất thuận, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thành lập đoàn kiểm tra môi trường và mật độ nuôi ngao bãi triều tại huyện Tiền Hải.

Kết quả kiểm tra cho thấy, độ mặn ở khu vực bãi triều nuôi ngao là 17‰, đây là độ mặn phù hợp cho môi trường sống của ngao. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số vây lưới nuôi ngao thì mật độ tương đối dày, từ 1.117 - 1.450 con/m² (vượt từ 4 - 6 lần so với khuyến cáo). Trước tình hình đó, đoàn kiểm tra khuyến cáo người nuôi ngao thường xuyên kiểm tra, vệ sinh môi trường khu vực ngao nuôi; tiến hành thu hoạch ngao thương phẩm đã đạt kích cỡ nhằm giảm thiệt hại trước diễn biến bất thường của thời tiết; đối với ngao chưa được thu hoạch phải tiến hành san thưa, giảm mật độ; hàng ngày nắm bắt tình hình thời tiết để có biện pháp chăm sóc ngao phù hợp.

THANH HUYỀN

Hơn 32.000 học sinh 6 tuổi vào lớp 1

Ngày 1/6, đồng loạt các trường mầm non, tiểu học trong tỉnh hoàn tất việc bàn giao và tiếp nhận học sinh 6 tuổi vào lớp 1. Theo đó, năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có hơn 32.000 học sinh 6 tuổi đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn bước vào lớp 1.

Năm học 2017 - 2018, hơn 300 trường mầm non trong tỉnh đã thực hiện nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 100% trường áp dụng việc chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới. Trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, cần, đo hàng tháng và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, vì thế chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

DẶNG ANH

Gần 135.000 đối tượng được uống bổ sung vitamin A



Trẻ uống vitamin A tại Trạm Y tế xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương.

Hưởng ứng ngày vì chất dinh dưỡng năm 2018, ngành Y tế đã tổ chức cho trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi, trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A và bà mẹ mới sinh được uống bổ sung vitamin A.

Theo đó, các huyện, thành phố và các đơn vị y tế liên quan, các bệnh viện đã tăng cường công tác truyền thông hướng ứng ngày vì chất dinh dưỡng; tổ chức tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế; tổ chức hướng dẫn thực hành dinh dưỡng tại cơ sở nhằm nâng cao hiểu biết của các bà mẹ về chăm sóc sức khỏe trẻ em và triển khai cung cấp vitamin A cho các đơn vị theo kế hoạch. Dự kiến đợt 1 (ngày 1 - 2/6) sẽ có gần 135.000 đối tượng được uống bổ sung vitamin A đúng liều lượng.

Nhân dịp này, ngành Y tế cũng tổ chức cần, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em từ 0 - 36 tháng tuổi, hướng dẫn gia đình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ đúng cách.

HÀ ANH

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Sát cánh cùng hội viên

(Xem trang 3)



Nông dân Đông Hưng làm giàu từ trồng cam canh.

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH THÀNH THỤY

Không để người dân thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng

(Xem trang 2)